

Số: /BC-HĐND

Minh Long, ngày

tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO**Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023**

Thực hiện Công văn số 755-CV/HU ngày 16/5/2022 của Huyện ủy Minh Long về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả như sau:

I. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện:

Thường trực HĐND huyện tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đến các Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng*”; Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Trên cơ sở Kế hoạch số 46-KH/HU ngày 06/12/2021 của Huyện ủy Minh Long về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Thường trực HĐND huyện đã cụ thể hóa và ban hành Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 31/12/2021 về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị.

2. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng:**2.1. Công tác tuyên truyền**

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng đã được Thường trực HĐND huyện thực hiện thông qua các phiên họp giao ban, trực báo của đơn vị và tại các buổi sinh hoạt Chi bộ hằng tháng. Nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ yếu là các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan và từng cá nhân đã được phân công. Qua

đó tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhận thức và hành động về công tác PCTN của cán bộ, đảng viên HĐND huyện.

2.2. Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán và tổ chức được ngân sách hỗ trợ. Niêm yết công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; niêm yết công khai Quy chế chi tiêu nội bộ và dự toán ngân sách cấp năm 2023 tại đơn vị theo quy định.

Thực hiện kê khai, công khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2022 theo quy định. Số người phải kê khai 04 người đạt tỷ lệ 100 % (01 Chủ tịch HĐND huyện, 01 PCT HĐND huyện, 01 Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, 01 Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện).

2.3. Xây dựng thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan:

Căn cứ dự toán hằng năm được giao, Thường trực HĐND đã họp thông qua để thống nhất việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đúng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; hằng quý, 6 tháng, năm đều thông qua việc chi tiêu của đơn vị chi tiết, rõ ràng.

2.4. Thực hiện quy tắc ứng xử

Đơn vị thường xuyên quán triệt về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đối với cán bộ HĐND trong đơn vị để thấy rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình thi hành nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhất là khi tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức và Nhân dân; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương không dùng bia, rượu trong buổi trưa của các ngày làm việc; Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

2.5. Cải cách hành chính

Cán bộ trong đơn vị hầu hết đều sử dụng phần mềm IOffice và sử dụng chữ ký số trong xử lý công việc, góp phần giảm chi phí đáng kể, công việc được giải quyết nhanh, gọn hơn. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách.

2.6. Kiểm soát tài sản thu nhập

Năm 2022, thực hiện Luật PCTN năm 2018, việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập và việc kê khai của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong đơn vị HĐND huyện được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Luật; việc thực hiện kê khai theo mẫu quy định.

2.7. Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu:

Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN luôn được nâng cao; bản thân đồng chí thủ trưởng đơn vị luôn chủ động trong việc xử lý kịp thời

các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng nhằm ngăn ngừa xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý. Trong 6 tháng đầu năm 2023, cán bộ, đảng viên HĐND huyện chấp hành tốt Luật PCTN.

2.8. *Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng* (Không xảy ra).

2.9. *Kết quả phát hiện các hành vi tiêu cực, lãng phí* (Không có vi phạm).

IV. Phương hướng trong thời gian đến:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, gương mẫu trong công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện tốt Thông tư 61 Bộ Tài chính, Chỉ thị 31 Tỉnh ủy, Quyết định 20 UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy trong công tác PCTN.

2. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với việc “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ”;

3. Thực hiện tốt các nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện trong năm 2023.

4. Thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch, công tác cải cách hành chính trong hoạt động của đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo luật định.

5. Tăng cường sát đi cơ sở và thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, kết quả giám sát của HĐND để nắm bắt tình hình và thu thập thông tin nhiều chiều, phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và những vấn đề bức xúc của địa phương, để trả lời, giải quyết kịp thời, không để dư luận trong xã hội.

Trên đây là báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ; Thường trực HĐND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- CT, PCT HĐND huyện;
- VP: PCVP, CVTHhđ;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đình Thông

